

HP ดีไซน์โน้ตบุ๊กแห่งอนาคต

นำเสนอเมื่อ : 21 พ.ย. 2552

HP ดีไซน์โน้ตบุ๊กแห่งอนาคต

by orniriya on 06.04.09 / [Gorilla Gadget](#)



ใครจะไปรู้ในอนาคตโน้ตบุ๊กที่เพื่อนๆ จะได้ซุ่มกันต่อไปนี้อาจอยู่บนมือของคุณ กับคอนเซ็ปต์โน้ตบุ๊ก HP แห่งอนาคต เป็นผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊กแบบต่างๆ โดย Nikita Buyanov ซึ่งต้องการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบให้ออกมาเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน แต่เชื่อได้เลยว่า.. ผลงานการดีไซน์แต่ละชิ้นนั้นเหนือคำบรรยายจริงๆ กับ 6 ผลงานการออกแบบที่ สุดล้ำ

(คลิกดูภาพใหญ่ด้านล่าง)

รุ่น HP Make-up

มาพบกับแบบที่ 1. ที่สาวๆ คนไหนได้เห็นโน้ตบุ๊กรุ่นนี้ของ HP แล้ว ต้องอดใจไม่ไหวอย่างแน่นอน อยากได้มาจับจองเป็นแน่แท้ กับสีชมพูอันหวานแหววบาดใจ ในชื่อรุ่นว่า HP Make-up มีปุ่มที่กดเปลี่ยนหน้าจอให้เป็นโหมดการใช้งานแบบกระจกได้นะจะ ให้สาวๆ ได้แต่งหน้ากันได้อย่างทันต่วงที แถมยังมีฟังก์ชันพิเศษ กับช่องเพนท์เล็บอัตโนมัติเหมือนตู้เพนท์เล็บ แคนานิวเสียบเขาไปเหมือนตู้เพนท์ทั่วไป

รุ่น HP Perfume

แบบที่ 2. รุ่นนี้หน้าจะเหมาะกับคนโรแมนติก
ที่ชอบอยู่ท่ามกลางแสงไฟอ่อนอบอุ่น
อบอุ่นไปด้วยกลิ่นหอมละมุนของโน้ตบุค ซึ่งรุ่น HP Perfume
นี้ช่วยได้ กับความพิเศษที่สามารถเปลี่ยนโน้ตบุคให้เป็นโคมไฟ
หรือตัวปรับอากาศ ที่สามารถดาวนโหลดกลิ่น ผสมกลิ่น
และปล่อยออกมาได้

รุ่น HP Nobag

แบบที่ 3. รุ่นนี้ถูกออกแบบมา
เพื่อสนองความต้องการของผู้ที่ไม่ชอบการพกพาโน้ตบุคที่ใหญ่เทอะทะ
แต่คิดว่า.. โน้ตบุครุ่นนี้จะออกแนวเกินความจริงไปหน่อยนะ
เลนชะมวณเก็บได้เป็นกระบอกเขียว

รุ่น HP Chameleon

แบบที่ 4. ใครจะเชื่อว่า.. โน้ตบุคจะพรางตัวได้อย่างกึ่งกา แต่
HP Chameleon สามารถทำได้
ปรับเปลี่ยนสีกินพื้นผิวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ใช้งานได้
โดยมีกลองสามตัวสำหรับใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม

รุ่น HP Fitness

แบบที่ 5. ว้าวๆ... รุ่นนี้หน้าจะเหมาะกับคนที่รักสุขภาพ
หรือคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักอยู่นะเนี่ย
เพราะรุ่นนี้ถูกออกแบบมาพิเศษ ใหม่มีฟังก์ชันการออกกำลังกายต่างๆ
ครบครัน แถมยังเปลี่ยนโน้ตบุคใหญ่กลายเป็นตราซัง
ไว้ซังน้ำหนักเพื่อนๆ อีกด้วย โห..เท่ากับฟิตเนสขนาดย่อมเลยนะ

รุ่น HP Mama

แบบที่ 6. น้องสุดท้อ ที่คุณแม่เห็นแล้วต้องอยากจับจ้อง
กับความไฮเทคของโน้ตบุครุ่นนี้ ด้วยดีไซน์ของจอ 3มิติ

ใช้งานกับกล่องบลูทูธเพื่อคอยเฝ้าดูลูกๆ ทำให้คุณแม่อุ่นใจ
และสามารถรู้ได้วา.. ขณะนี้คุณลูกกำลังทำอะไรอยู่บนหน้าจอคอมฯ

ว่าแต่ดีไซน์ทั้ง 6 แบบของ HP นี้มีรุ่นไหนโดนใจโดนจังเพื่อน ๆ
กันบ้างรึป่าวคะ เราเองก็หวังว่า... ทาง HP จะพัฒนาขึ้นมาใช้งานได้จริง
และนำออกสู่ตลาดให้หลายคน ได้สัมผัสกับความไฮเทคเหล่านี้

via : [likecool](#), [gizmowatch](#)

แหล่งที่มา:

<http://www.2dayblog.com/2009/04/01/hp-concepts-by-nikita-buyanov/?lang=en>

